



ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards)  
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) ได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

๑. รางวัลระดับดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน ๑ รางวัล		
๑	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	การผลิตวัคซีนโรคล้มปี่ สกีน ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๑ รางวัล		
๑	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	โครงการสร้าง “ผู้ช่วยตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อขอรับรอง GAP ฟาร์มโคนม สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้านมดิบ”
ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๑ รางวัล		
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอ

๒. รางวัลระดับดีมาก จำนวน ๘ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน ๒ รางวัล		
๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	Conjugated Prebiotic Cricket Protein การพัฒนาโปรตีน จิ้งหรีดเพื่อทางเลือกแห่งอนาคต
๒	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน	ชุดตรวจคัดกรองสารตกค้างในน้ำผึ้ง “(1) ชุดตรวจหาสาร HMF และ amitraz ด้วยเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า และ (2) ชุดตรวจหาสาร coumaphos ด้วยวิธีคัลเลอริเมตริก”
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๒ รางวัล		
๑	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS-NIAH+) เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
๒	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	“แพะแก่น” คนเมืองสกลพัฒนา ก้าวหน้าการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
<b>ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน ๑ รางวัล</b>		
๑	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	การบูรณาการข้อมูลโคนมเพื่อการบริหารจัดการแบบองค์รวมของสหกรณ์โคนมท่าหลวง
<b>ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๓ รางวัล</b>		
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	โครงการปักหมดหมูบ้านปลอดโรคสัตว์ยโสธร
๒	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	โครงการร้านนมหน้าฟาร์ม ธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal, New Products, New Business)
๓	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	การพัฒนาต้นแบบฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์แบบครบวงจรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์

**๓. รางวัลระดับดี จำนวน ๖ รางวัล**

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
<b>ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๒ รางวัล</b>		
๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	การพัฒนาบริการการส่งเสริมผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ให้ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข
๒	กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	การยกระดับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานให้บริการส่งเสริมการแปรรูปไก่เบตงพิภพทองให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค
<b>ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๑ รางวัล</b>		
๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	นมคุณภาพสูงล้านนาสู่ร้านนมหน้าฟาร์ม
<b>ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๓ รางวัล</b>		
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	ไถ่อย่างสมุนไพรระวาน พืชชีวิตทหารผ่านศึกทนายชาว
๒	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	โครงการสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19
๓	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	ปศุสัตว์วิถีใหม่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านโคกเกาะ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัล

คุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards)